



# ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 37 ฉบับที่ 13,110 ประจำวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2549 ราคา 5 บาท

## มพล.ลงนามร่วมมือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หนุนนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ตรง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มพล.)  
รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เทศประทีป รอง  
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มพล.  
ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริม  
ผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีนายวิชัย พูลวร-  
ลักษณ์ นายกสมาคม เป็นผู้ร่วมลงนาม

นายวิชัย ได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ  
และยินดีที่ได้มามพล. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่  
สวยที่สุดและมีความยินดีที่จะได้ร่วมมือกับ  
มพล.ในข้อตกลงที่ดีที่สุด สำหรับการลงนาม  
ในครั้งนี้จะเป็นการร่วมจัดตั้ง "ชมรมนักลงทุน  
รุ่นใหม่ (New Investors Club)" ให้เกิดขึ้น  
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยอีก  
158 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมพล.เป็นมหาวิทยาลัย  
แห่งที่ 9 ที่ทางสมาคมได้ร่วมลงนาม สำหรับจุด  
เริ่มต้นในการจัดโครงการ NIC นี้เพื่อให้นัก  
ศึกษาในต่างจังหวัดได้มีส่วนร่วมกระบวนการคิด  
วิเคราะห์การลงทุนเหมือนที่เราได้จัดใน  
เขตกรุงเทพฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ยัง  
เป็นกลุ่มเล็กๆ ทางสมาคมและตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยจึงเห็นว่าควรจะเปิดโอกาสให้  
นักศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสในการเรียนรู้จึง  
ได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

นายกสมาคม TIA ได้กล่าวอีกว่า ใน

การเรียนปัจจุบันนี้ผู้เรียนจะได้เรียนจากในตำรา  
ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ 100% หากจะให้  
การเรียนได้ผลนั้นจะต้องได้เรียนรู้และรู้จักการ  
ลงทุนที่แท้จริง จุดประสงค์ในการจัดตั้งชมรม  
NIC นั้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จาก  
ผู้มีประสบการณ์โดยตรงที่จะสอนการคิดการ  
ลงทุนให้กับนักศึกษา และทางสมาคมยังมีเงิน  
ทุนให้กับชมรมในการก่อตั้งธุรกิจที่ชมรมสนใจ  
อีกด้วยซึ่งคิดว่าจะทำให้นักศึกษาได้เกิดการ  
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้มากที่สุด ด้าน  
เลขาธิการสมาคมTIA นายชัยยันต์ เจริญโชค-  
ทวี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า สมาคมได้ก่อตั้งขึ้นโดย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการบริหารการเงินการวางแผนการเงิน  
การลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง  
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินการลงทุน ซึ่ง  
จุดหนึ่งที่สำคัญของกลไกคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะ  
เข้ามามีบทบาทในการลงทุน ดังนั้นทาง  
สมาคมจึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้นัก  
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ  
ตั้งแต่ตอนที่ศึกษาอยู่จึงได้จัดตั้งโครงการนี้โดย  
เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2549 และคาดว่าภายในปี  
2553 จะสามารถลงนามความร่วมมือกับมหา  
วิทยาลัยทั่วประเทศได้สำเร็จ.